

## “ทำเรือประจวบ” พลิกฟื้นคืนธรรมชาติ ชะลอโลกร้อน สร้างฝาย ทำโป่ง ให้ช้างกุยบุรี

บริษัท ทำเรือประจวบ จำกัด หรือ PPC จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ ชุมชน และป่าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยนำพนักงานของบริษัทไปสร้างฝาย ชะลอน้ำและทำโป่งเทียม เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่า ซึ่งเป็นการปลูกจิตสำนึก ให้พนักงานรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม สร้างจิตสำนึกอาสาในตัวแทนพนักงาน เพราะ เล็งเห็นความสำคัญนี้เอง ทางบริษัทจึงได้มีนโยบาย และแนวคิดที่จะช่วยเพิ่ม พื้นที่สีเขียว เพิ่มแหล่งน้ำ เพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัย

จัดโครงการที่ ชาวชนบททำเรือประจวบทุก คนมาช่วยกันสร้างประโยชน์ให้กับป่า และสิ่งมีชีวิตที่ป่าเกื้อกูล เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ ภายใต้อชช “พลิกฟื้นคืนธรรมชาติ ชะลอโลกร้อน สร้างฝาย ทำโป่ง ให้ช้างกุยบุรี” ณ พื้นที่ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่ากุยบุรี ในพระราชดำริ

ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อมาตย์กุลบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ถาวร คณานัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทำเรือประจวบ จำกัด เปิดเผยว่า สภาพ ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันได้เสื่อมโทรม และ

ลดน้อยลงไปตาม ทางบริษัทจึงได้มีนโยบาย และแนวคิดที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มแหล่งน้ำ แหล่งที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นการ ร่วมอนุรักษ์ เพื่อที่จะต่อยอดการดำรงชีวิตของ สิ่งมีชีวิตให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยนำกิจกรรม CSR ที่ทางบริษัทได้ปลูกฝังให้พนักงานมี จิตสำนึกในการอยู่ร่วมกับสังคม และชุมชนเพื่อ ความยั่งยืน โดยกลุ่ม “ทำเรือ ชุมชน คนอาสา” ผลักดันโครงการในรูปแบบของกิจกรรม CSR เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรับผิดชอบของ องค์กรที่มีต่อสังคม เพื่อให้เห็นว่าบริษัทดำเนิน ธุรกิจ และตอบแทนผู้สังคม เพราะเราต้องอยู่ ร่วมกับสังคมตลอดไป จึงจัดกิจกรรม “พลิก ฟื้นคืนธรรมชาติ ชะลอโลกร้อน สร้างฝาย ทำโป่ง ให้ช้างกุยบุรี” ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม



ถาวร คณานัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทำเรือประจวบ จำกัด



“สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันได้เสื่อมโทรม และ ลดน้อยลงไปตาม ทางบริษัทจึง ได้มีนโยบาย และแนวคิดที่จะ ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่ม แหล่งน้ำ แหล่งที่อยู่อาศัย เพื่อ เป็นการร่วมอนุรักษ์ เพื่อที่จะ ต่อยอดการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น”



แสดงถึงความสามัคคี หากพวกเราสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันทุกสิ่งก็จะประสบผล สำเร็จ ถึงแม้จะเหนื่อยบ้าง เมื่อได้เห็นฝาย ชะลอน้ำที่ได้ร่วมมือกันทำแล้วก็ทำให้ภูมิใจ

แสดงเจตจำนงไปในทางที่ดีทางเดียวกัน รวมทั้ง ปลูกฝังในการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมใน คงอยู่ทั่วประเทศต่อไป 2 กิจกรรม อาทิ การทำโป่ง และการสร้างฝายชะลอน้ำ เป็นต้น

เหนื่อยแต่ไหนทุกคนก็สู้ไม่ถอย ทุกๆ คนมีแต่ รอยยิ้ม ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการเป็นจิตอาสา แท้จริง ที่จะช่วยเหลือทรัพยากรธรรมชาติและ สัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างป่าให้มีจำนวนเพิ่มมา ขึ้นอย่างยั่งยืน

กิตติกร แหยมบาง หัวหน้างานบุคคล หนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรม กล่าวว่า ตนรู้สึกประทับใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ถึงแม้พวกเราจะเป็นกลุ่มเล็กๆ ก็ตาม แต่ทุกคน มีใจดวงเดียวกันที่ต้องการร่วมกันทำภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดทำไปเต็มใจให้ช้าง และการสร้างฝายชะลอน้ำ ซึ่งได้เสร็จเร็วกว่า เวลาที่ได้กำหนดไว้ถึงแม้จะแดดร้อน หรือว่า

อรพรรณ บุญเทพ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ กล่าวว่า รู้สึกประทับใจและภาคภูมิใจที่ได้ทำประโยชน์ เพื่อสังคมและชุมชน เพราะถือเป็นครั้งแรกที่มา ทำโป่ง สร้างฝายชะลอน้ำ เพราะไม่เคยทำมาก่อน และที่ประทับใจมากที่สุด คือ ภาพตอน ช่วยกันขนก้อนหินเรียงต่อกันเป็นแถว ทำให้ คิดถึงมดที่กำลังช่วยกันขนสิ่งของเพื่อทำรัง นั้น

พิพรรณ วรรณดี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการดำเนินงานระดับวิชาชีพ กล่าวว่า รู้สึกใจ มากๆ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม CSR ในครั้งนี้ เพราะ ได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคม และภูมิใจที่ได้ ทำงาน CSR ร่วมกับชาว PPC ทุกคน

การออกทำกิจกรรมในครั้งนี้ กลุ่มคนจิตอาสาเข้าร่วมกว่า 50 คน ในกิจกรรมทำโป่ง สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ชุมชนใน บริเวณนั้นมีฝายชะลอน้ำไว้ใช้ประโยชน์ ช่วย ลดปัญหาภาวะโลกร้อนและอุทกภัย นับเป็นจุด เริ่มต้นอีกอย่างหนึ่งของการทำงานร่วมกัน